

สช.เตือนเช็กก่อนแชร์

ข้อมูลสุขภาพผิดๆ ลงโซเชียลมีเดีย

เตือนคนไทย “เช็กก่อนแชร์” สช. เร่งทำร่าง
แนวทางคุมแชร์ข้อมูลสุขภาพโซเชียลมีเดีย หลัง
พบละเมิดสิทธิ ปั่นแต่งข้อมูลกระทบคนอื่น “จำ
พิจิต” แนะนำสร้างจิตสำนึกคน **◆อ่านต่อหน้า 9**

สช.เตือน □ ต่อจากหน้า 1

ในสังคมออนไลน์ สช.ออกมายอมรับปีนี้ได้
ปลอมเว็บฯ 3 ครั้ง “หมอลิ้นแพนด้า” ซึ่ง
ข้อมูลสุขภาพบนโซเชียลมีเดีย 90 คือเรื่อง
โกหกแต่แปลกคนมักเชื่อ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าว
ระหว่างเป็นประธานเปิดเวทีความร่วมมืออว
กอบการใช้โซเชียลมีเดียของบุคลากรด้าน
สุขภาพ และสาธารณสุข ป้องกันการโพสต์ แชร์
“ปลื้มโลกออนไลน์ไปปลดการละเมิดสิทธิ
สุขภาพ” โดยกล่าวว่า ตัวเลขการสำรวจเมื่อ
ปี 57 ไตรมาสที่ 2 มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่
เข้าอินเทอร์เน็ตได้ในประเทศไทยมีถึง 94
ล้านเครื่อง และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตเร็วทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้
สื่อสารได้ง่ายและเร็วแต่ไม่มีกรกลั่นกรอง จึง
เกิดปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นโดย
เฉพาะด้านสุขภาพ เช่น การโพสต์ภาพผู้ป่วย
ประกอบการขอรับบริจาคเงิน เลือดและอวัยวะ
อาจจะละเมิดสิทธิโดยไม่รู้ตัว ผิดตามมาตรา 7
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีโทษจำคุก
6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ดังนั้นก่อน
จะโพสต์อะไร ต้องมีสำนึกสำนึกและคำนึงถึง
สิทธิมนุษยชนให้มาก อย่างไรก็ตามขณะนี้
สช.ได้จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

สุขภาพพ.ศ....เสนอต่อ พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒ
นาชัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะ
กรรมการสช. เพื่อให้กำกับดูแลการใช้ได้ใน
ปลายปีนี้

ด้าน รศ.สุดา วิสสุตพิชญ์ อาจารย์พิเศษ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวว่า เรื่องข้อมูลสุขภาพนั้นจะแบ่งเป็น
2 ส่วน คือ 1. ข้อมูลสุขภาพ โรคภัยต่าง ๆ ที่
ไม่ได้ระบุถึงตัวตน 2. ข้อมูลที่ระบุตัวตนเช่น
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลข
ผู้ป่วยประจำโรงพยาบาล ทั้งนี้หากส่งแค่
ข้อมูลสุขภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
อาจจะไม่เข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อย่าง
เช่นแพทย์ส่งข้อมูลสุขภาพเฉพาะในกลุ่มเพื่อ
ปรึกษา หรือกรณีศึกษาทางการแพทย์ ไม่
ต้องระบุตัวตนไปเช่นนี้อาจจะไม่ละเมิด ส่วน
นพ.พลเดช พิชัยพันธ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า แม้แต่
กระทรวงเองก็ถูกปลอมเว็บมาแล้วถึง 3 ครั้ง
โดยภาพของแพทย์มาติดต่อเพื่อให้นำมา
คลิกอ่าน แล้วนำออกคลิกไปหาโฆษณา ดังนั้น
จะเห็นว่าเรื่องสำนึกของคนเป็นเรื่องสำคัญมาก
การมีกฎข้อบังคับเป็นเรื่องที่ดี แต่จะเป็นการบีบ
ให้สิทธิของคนน้อยลงหรือไม่ขมกพื้นที่บนโซ
เชียล ยังโดนจำกัดอนาคตอาจจะทำให้มีการ
หันไปใช้วิธีการอื่น ๆ อีกก็ได้

ขณะเดียวกันจำพิจิต ขจัดพาลชน
เจ้าของเพจ Drama-addict กล่าวว่า การทำ

แนวปฏิบัติการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่ดี
แต่ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อเท่า
นั้น ควรรวมถึงวิชาชีพอื่นด้วย เช่น อาสาสมัคร
ต่าง ๆ ที่ปัจจุบันมีการถ่ายภาพผู้ประสบ
อุบัติเหตุมาเผยแพร่ โดยระบุว่าเพื่อเป็น
อุทาหรณ์นั้น อาจเป็นการละเมิดสิทธิผู้ประสบ
เหตุได้ นอกจากนี้ในคนทั่วไปยังพบว่า การแชร์
ข้อมูลผิด ๆ ปั่นแต่งข้อมูลทำให้เกิดผลกระทบ
ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ในการใช้สื่อมากกว่า

ด้าน ทนพ.ภาณุภูมิ เดชหัสดิน นัก
เทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เจ้าของเพจ “หมอลิ้นแพนด้า”
กล่าวว่า ขณะนี้มีการแชร์ข้อมูลสุขภาพจำนวน
มากบนโซเชียลมีเดียประมาณร้อยละ 80-90
เป็นเรื่องที่ไม่จริง แต่ประชาชนมักเชื่อข้อมูล
เหล่านี้ เพราะทำงานกว่าการไปหาหมอ บรรดา
หมอจึงต้องคอยหาข้อมูลมาตามแก้ข้อมูลที่ผิด
ข้อมูลที่เป็นการจับแพะชนแกะเหล่านี้ อาทิ ถ้า
ถูกกัดให้ดำพริกมาทา ปอดดำเพราะสูบบุหรี่
แทนที่จะแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่กลับไปสูดดมก็
ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ให้กินน้ำมันมะพร้าวผสมโซดา
รักษาโรคได้ เลย์หันมากินตัวนี้แทนที่จะไปหา
หมอ ทำให้โรคมะเร็งลุกลามเพราะไม่ได้รับการ
รักษาอย่างถูกต้อง เรื่องนี้เราต้องมีการปลูกฝัง
เวลาเล่นโซเชียลมีเดียให้ตระหนักว่าไม่จริง ถ้า
เรารู้สึกสงสัยต้องมีการสืบหาข้อมูล เช่น พิมพ์
ในกูเกิลและพิมพ์ต่อท้ายด้วยคำว่า จริงหรือไม่
ซึ่งจะมีข้อมูลขึ้นมาเยอะมากให้เลือกอ่าน
ข้อมูลจากหมอมือที่เชื่อถือได้ นักวิทยาศาสตร์
ที่เชื่อถือได้ ส่วนหน่วยงานภาครัฐควรบังคับ
ใช้กฎหมายและปราบปราม จับกุมคนที่ทำ
ผิดอย่างจริงจัง.